



Số: 1125/TB-VP

Tây Ninh, ngày 15 tháng 3 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của tỉnh về cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2013

Ngày 12/3/2013, tại Hội trường UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 02 năm triển khai Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ IX của tỉnh về CCHC giai đoạn 2011-2015 (sau đây viết tắt là Chương trình hành động của UBND tỉnh về CCHC) và triển khai các nhiệm vụ CCHC năm 2013.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc CCHC giai đoạn 2011-2015 của tỉnh, đại diện các sở, ngành tỉnh. Tại đầu cầu trực tuyến của UBND các huyện, thị xã có Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và đại diện UBND các xã, phường, thị trấn.

Sau khi nghe Báo cáo sơ kết hai năm triển khai Chương trình hành động của UBND tỉnh về CCHC; Báo cáo đánh giá thực trạng, kết quả việc triển khai cơ chế một cửa điện tử tại UBND cấp huyện; Các ý kiến phát biểu, thảo luận, góp ý của thành viên Ban chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc, đại diện UBND các huyện, thị xã, đại diện các xã, phường, thị trấn. Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo CCHC kết luận như sau:

1. Qua 02 năm triển khai thực hiện, chỉ đạo, điều hành về CCHC nói chung, thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về CCHC nói riêng, UBND tỉnh đã đảm bảo kịp thời, toàn diện, tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Chương trình hành động đề ra. Đến nay, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đều có sự chuyển biến tích cực. Một số chỉ tiêu có kết quả nổi bật như việc rà soát, đơn giản hóa, công bố, công khai các TTHC gắn với việc thực hiện Đề án 30 đã đạt vượt chỉ tiêu 30% mà Chính phủ quy định, thời gian giải quyết các TTHC đã giảm nhiều so với trước (diễn hình là các thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh giảm thời gian giải quyết từ 5 ngày xuống còn trung bình là 3 ngày). Cơ chế một cửa điện tử hiện đại đã được triển khai tại 05 đơn vị cấp huyện (chỉ tiêu đề ra là 01 đơn vị cấp huyện). Công nghệ thông tin đã được ứng dụng mạnh vào hoạt động của cơ quan HCNN trong thời gian qua đạt được một số kết quả nhất định như việc triển khai họp trực tuyến, họp không giấy, phần mềm quản lý văn phòng điện tử...

Thay mặt Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của đội ngũ CBCC các cấp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn để tham mưu công tác CCHC đạt được nhiều kết quả tốt.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần nhanh chóng, kịp thời khắc phục. Đó là: Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC còn thực hiện theo số lượng, chỉ tiêu hành chính đại trà mà chưa tập trung nghiên cứu tạo đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút những CBCC có chuyên môn giỏi, những ngành nghề mà thực tế nhu cầu của tỉnh đang cần. Chưa tổng kết, đánh giá, nghiên cứu, đề xuất chính sách thu hút nhân tài của tỉnh (mặt được, chưa được, nguyên nhân, kết quả, giải pháp tới). Một bộ phận nhỏ CBCC có tinh thần trách nhiệm thấp, tác phong làm việc thiếu nghiêm túc, công tác quản lý CBCC ở một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp vi phạm quy định chưa kịp thời, chưa nghiêm khắc. Các TTHC thực hiện ở một số nơi vẫn còn rườm rà, phức tạp, nhiều khâu. Thời gian giải quyết các hồ sơ ở một số lĩnh vực còn chậm, gây tâm lý hoài nghi, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp nhất là lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, để góp phần làm giảm chi phí hành chính, tiết kiệm thời gian, giảm hội họp còn chưa được các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp coi trọng. Từ đó làm cho việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại hóa nền hành chính công chưa đạt được nhiều kết quả như mong muốn.

2. Để tiếp tục triển khai hoàn thành các mục tiêu Chương trình hành động của UBND tỉnh về CCHC và Chương trình tổng thể về CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã được Chính phủ phê duyệt, trong thời gian tới cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tổ chức sơ kết 02 năm triển khai Chương trình hành động của UBND tỉnh về CCHC giai đoạn 2011-2015. Trong đó phải đánh giá, so sánh với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã đặt ra trong Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 của UBND tỉnh. Nêu rõ những thuận lợi, khó khăn cũng như các đề xuất kiến nghị. Trên cơ sở kết quả sơ kết 02 năm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các ý kiến góp ý tại Hội nghị trực tuyến ngày 12/3/2013, Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo (có tổng hợp, đánh giá, so sánh các chỉ tiêu cụ thể) trình UBND tỉnh báo cáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

b) Cơ quan hành chính các cấp phải đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011. Trong đó, Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp phải quán triệt, đảm bảo chất lượng của Kế hoạch CCHC từng năm; xác định rõ kết quả cụ thể phải đạt được gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì và bố trí đầy đủ nguồn lực thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, triển khai CCHC. Xác định kết quả CCHC hàng năm là cơ sở quan trọng đánh giá năng lực, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

c) Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc về CCHC giai đoạn 2011-2015, xây dựng Kế hoạch kiểm tra Chương trình hành động của UBND tỉnh về CCHC trong năm 2013 và những năm tiếp theo. Xây dựng Kế hoạch thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương về công tác CCHC như: Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”; Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương” và Quyết định số 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách CCHC giai đoạn 2013-2015”.

d) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai nhân rộng mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại ở 04 huyện còn lại là: Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành và Bến Cầu. Giao UBND các huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo một cách quyết liệt hơn nữa đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. Trong đó tập trung vào việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phân công nhiệm vụ, quyền hạn, trợ cấp, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. Trong thực hiện, cần tận dụng những cơ sở vật chất hiện có, chỉ bố trí phù hợp với khả năng ngân sách ở những nơi chưa được trang bị hoặc chưa có cơ sở vật chất cho công tác này, không đầu tư quá mức cần thiết và cần lồng ghép với các Chương trình về ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015.

d) Về tài chính công: Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực, kinh phí để phục vụ các nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC của tỉnh.

e) Về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC: Trong khi chờ các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh quy định chi tiết về nội dung này, cơ quan hành chính các cấp cần nghiêm túc phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh theo đúng pháp luật, tránh buông lỏng công tác này trong khi các quy định pháp luật của Trung ương và UBND tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ chưa ban hành đầy đủ. Trước mắt, Sở Tư pháp cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ này khi được nhận bàn giao từ Văn phòng UBND tỉnh.

g) Giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu đẩy nhanh và hoàn thành việc đề nghị cấp giấy chứng nhận và ứng dụng ISO vào việc giải quyết TTHC cho nhân dân, doanh nghiệp. Hoàn thành việc chuyển đổi mô hình khung sang TCVN ISO 9001:2008 theo kế hoạch của UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 27/5/2011.

h) Các cơ quan: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh, Báo Tây Ninh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh cần bố trí nguồn lực, dành thời lượng phù hợp để thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về công tác CCHC, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, thống nhất trong cả hệ thống chính trị về công tác CCHC; kịp thời nêu gương điển hình những cán bộ, công chức, cá nhân, tổ chức có sáng kiến CCHC, tận tâm, tận tụy trong phục vụ nhân dân.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- CT, các Phó CT, UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ CCHC;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- CVP, các Phó CVP, UBND tỉnh;
- Các Chuyên viên giúp việc BCĐ CCHC;
- UBND các huyện, thị xã;
- Lưu: VT, KSTT.

N 95.b.

